

Chúc mừng gia đình đồng chí Lê Thị Lan Anh- Tô phó tổ Toán- Tin- Công nghệ trường THCS Lê Quý Đôn đạt danh hiệu “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu” năm 2024.



Sáng nay (27/6), Liên đoàn Lao động quận Long Biên tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024; biểu dương “Gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu” năm 2024; tổng kết phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2023. Đây là 2 phong trào được LĐLĐ quận và các Công đoàn cơ sở triển khai hằng năm, nhằm phát huy vai trò, tiềm năng của nữ CNVCLĐ trong công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng gia đình no ấm - bình đẳng - tiến bộ - hạnh phúc, góp phần phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu bình đẳng giới, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Cô giáo Lê Thị Lan Anh- Tô phó tổ Toán- Tin- Công nghệ trường THCS Lê Quý Đôn vinh dự đạt danh hiệu “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu” năm 2024. Chắc hẳn đây là niềm vinh dự, tự hào, là động lực để cô giáo Lan Anh tiếp tục đóng góp, cống hiến nhiều hơn cho mái trường THCS Lê Quý Đôn thân yêu.

Với gần 20 năm trong nghề, cô đã đạt được rất nhiều thành tích xuất sắc, chở rất nhiều chuyến đò cập bến thành công. Là giáo viên giỏi chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm giỏi nhiều năm, cô là tấm gương sáng để chúng cô Lan Anh học tập. Trong năm học 2023 – 2024, rất vinh dự và tự hào cô đã tham gia và đạt giải nhì cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp Quận môn Toán.

Không chỉ là một giáo viên giỏi, cô còn là một người mẹ, người vợ, người con hiếu thảo, có ý thức trách nhiệm xây dựng hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con cái chăm ngoan, học giỏi. Cô cho rằng, đối với người phụ nữ để có được thành công, ngoài sự say mê với công việc còn có yếu tố quan trọng nhất là sự thông cảm và chia sẻ từ gia đình. Và chính tình yêu thương gia đình, tình cảm đồng chí, đồng nghiệp đã giúp cô vượt qua gian khó, cùng với tập thể hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Là Ủy viên BCH Công đoàn Nhà trường, cô Lan Anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, kết hợp với BCH Công đoàn chăm lo đời sống của các Công đoàn viên. Cô Lan Anh luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua do các cấp phát động, các hoạt động xã hội tại địa phương nơi cư trú, luôn chấp hành tốt mọi đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Năm nào gia đình cô Lan Anh cũng đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”, thực hiện tốt nếp sống văn minh. Năm 2023, gia đình cô Lan Anh đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá tiêu biểu” ở tổ dân phố.

Những thành công mà cô Lan Anh đạt được là nền tảng, là động lực để cô phấn đấu, làm tốt hơn sứ mệnh của mình. Những cố gắng, nỗ lực của cô góp phần không nhỏ vào thành tích của nhà trường nói riêng và của nền giáo dục quận Long Biên, ngành giáo dục nói chung. Tất cả những gì cô giáo Lê Thị Lan Anh đã và đang cống hiến thể hiện rõ ràng cô là một trong những tấm gương nhà giáo tiêu biểu tận tâm với nghề dạy học, tận lực với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, rất xứng đáng được tôn vinh. Kính chúc cô và gia đình thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc!